



ข่าวสาร ศรัีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข่าวเด่นในฉบับ

- ? สำนักรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ? กมลป.จัดประชุมความร่วมมือหลักสูตรเทียบโอนฯ
- ? รับสมัครนักศึกษาเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ
- ? ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ชับเคลื่อน มรพส. ยุค IT
- ? รับน้องสร้างสรรคก้าวแรกสู่..บัณฑิตพิบูลสงคราม

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน อันดับแรก ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความยินดีอย่างยิ่ง และขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน นับจากนี้ไป นักศึกษาจะพบกับ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง ในชีวิตที่จะต้องเรียนรู้ ปรับตัวกับเพื่อนใหม่ การเรียนรู้แบบใหม่ และสถานที่ใหม่ มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้แสวงหาความรู้ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้ ทั้งในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ทุกคนในอนาคตมากที่สุด **มรพส.** ขอปวารณาตัวที่จะดูแลนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ

ด้วย ยุทธศาสตร์ใหม่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโองบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นเลิศโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้ยกระดับการศึกษาการพัฒนาศูการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องตาม **แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้เกิดผลผลิตทางการศึกษา ๔ ยุทธศาสตร์** ประกอบด้วย

๑. การพัฒนาระบบการเรียนรู้อิสระที่สนับสนุนพัฒนาอย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
๒. การปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยไข่แนวทางตามพระราชดำริ
๓. การยกระดับการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

ทั้งนี้ **มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม** มีกลยุทธ์การพัฒนาระบบการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มรพส. มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างน่าพึงพอใจ ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจากการทุ่มเทพลังอย่างเต็มที่ และมหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดและนโยบายจัดตั้งหน่วยงานใหม่ **“กองการจัดการทรัพย์สินและสวัสดิการ”** เพื่อบริหารงานด้านจัดการรายได้ ปรับเปลี่ยนการบริหารงานในเชิงรุก พร้อมเชื่อมโยงภารกิจภายนอกอย่างมีกระบวนการ บริหารงานชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยเน้นการสืบสานตามแนวพระราชดำริ สร้างคน สร้างงานและสร้างรายได้ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และจัดเก็บผลประโยชน์จากพื้นที่ในอาคาร ศูนย์อาหาร การบริการต่างๆ รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัย ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ อีกทั้งยังได้เตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา โดยการจัดให้มีคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตทางการศึกษาต่อไป

ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) เป็นกำลังของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีเกิดลมมรสุม และพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผลให้ทั่วทุกภาคในประเทศไทยเกิดฝนตกหนัก ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ดูแลร่างกาย ออกกำลังกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มรพส. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยของเรา ซึ่งมีความร่มรื่นเป็นที่เหมาะแก่การออกกำลังกายเป็นอย่างยิ่ง มีสระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามกีฬา และอาคารกีฬาอเนกประสงค์ไว้คอยบริการทุกท่าน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังได้ผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย ได้รับการรับรอง ภายใต้ชื่อว่า “น้ำดื่มทะเลแก้ว” ในราคาเยียมเยา ขอความสุขสวัสดิ์นานาประการเกิดขึ้นแก่ท่านทุกคน ...สวัสดิ์ครับ

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มรพส. จัดประชุม การจัดทำความร่วมมือหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์และรับช่วงต่อเพื่อเข้าศึกษาฯ



เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐาน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มรพส. จัดประชุมการจัดทำ ความร่วมมือหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์และรับช่วงต่อเพื่อเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธิ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ, คณบดี, รองคณบดี, คณาจารย์ รวมถึง ผู้อำนวยการและ ผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร, วิทยาลัยชุมชนตาก, วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยชุมชนน่าน, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย, วิทยาลัยการอาชีพ นครไทย และวิทยาลัยการอาชีพศรีษะนาแลย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการสร้างโอกาสการศึกษาต่อให้กับนักเรียน หนึ่งประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิชญ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

คณะครุศาสตร์ มรพส. เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือกผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ๑๒๐ คน ๔ กลุ่มเรียน ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edu.psu.ac.th](http://www.edu.psu.ac.th) สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องฝ่ายวิชาการ อาคาร ๒ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ มรพส. ส่วนวังจันทร์ โดยชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๕๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการในนามมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ <http://bit.ly/2Fxnac> ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หรือสมัคร เพิ่มเติมได้ในวันคัดเลือก (๖ ส.ค. ๖๒) ณ สนามคัดเลือกแต่ละชนิดกีฬา ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสมัครได้เพียง คนละ ๑ ชนิดกีฬาเท่านั้น โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป (หากไม่มาคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.๐๘ ๙๗๐๒ ๗๐๘๘ (พี่กิ๊ก) หรือ Facebook : SPORT Pibulsongkram

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ๑/๒๕๖๒ บุคลากรสายวิชาการ - สายสนับสนุน พร้อมใจขับเคลื่อน มรพส. สู่อุทิศก้าวหน้า



เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน (Pre School) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๘๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๓ อาคารศูนย์เรียนรู้เอกประสงค์ (อาคาร ร.) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ศ.ดร.รัตนะ บัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ในการนี้ อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดด้านการดำเนินงาน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒, รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ, การแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น รวมถึงแนะนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ สำหรับการจัดการประชุมดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มรพส.

พิธีหล่อเทียนพรรษา

๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒

ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม
มรพส. ส่วนวังจันทร์

PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSITY



pr
P.S.U.

มรพส. มุ่งเน้นกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
“ก้าวแรกสู่... บัณฑิตพิบูลสงคราม” ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วเขียว - ขาว



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ “ก้าวแรก
สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๑ : วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และรุ่นที่ ๒ : วันที่ ๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ ๑ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยในวันแรก มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ จากทีมองค์การนักศึกษา และสันทนการ มรพส.
รวมถึงการแนะนำและให้ข้อมูลรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมโดยทีมงาน
กองพัฒนานักศึกษา รวมถึงกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและความประทับใจ
มากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดนักศึกษา และกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง
 เป็นต้น

ส่วนในวันที่ ๒ เป็นการจัดกิจกรรม Campus tour แนะนำมหาวิทยาลัย
ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ฐาน เพื่อทำความรู้จักคณะ
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้อย่างมีความสุข

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่
Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม